

ด่วนที่สุด

ที่ สข ๐๐๑๗.๕/ว ๔๙๖๓



ศาลากลางจังหวัดสงขลา

ถนนราชดำเนิน สข ๙๐๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางปฏิบัติของส่วนราชการในการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

อ้างถึง คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ ๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ ๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง การปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ สั่งการให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรในความรับผิดชอบ ดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดเต็มจำนวน และมุ่งเน้นการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด เพื่อลดจำนวน และจำกัดการเคลื่อนย้ายเดินทางของบุคคล รวมทั้ง ให้งดการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก เช่น การจัดประชุม สัมมนา การจัดสอบ หรือจัดฝึกอบรม ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ พิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

สำหรับการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ให้เปิดให้บริการ เฉพาะภารกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณสุข การควบคุมโรค ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขภาค การจราจร การบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย หรืองานที่กำหนดเวลาปฏิบัติชัดเจนและได้นัดหมาย ไว้แล้วล่วงหน้า และเป็นกรปฏิบัติงานที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรค โดยให้พิจารณาดำเนินการ ตามความจำเป็นและเหมาะสมที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด(ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) จังหวัดสงขลา จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการในการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) ดังนี้

๑. ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานมอบหมายภารกิจงานที่ชัดเจน ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและกำกับติดตามการดำเนินการตามภารกิจงาน ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยไม่ทำให้ประโยชน์ของราชการและประชาชนเสียหาย และให้แจ้ง หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อราชการแก่ประชาชนหรือ ส่วนราชการให้ทราบโดยทั่วกัน

๒. ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีงานให้บริการประชาชนควรจัดเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียน สำหรับให้บริการประชาชนตามความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนติดต่อราชการในเรื่องจำเป็นเร่งด่วนได้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของกระทรวง สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน เตรียมความพร้อมตลอดเวลา เพื่อรอรับการประสานงานจากผู้บริหารของจังหวัดหรือผู้บริหารของส่วนกลาง ในการขับเคลื่อนงานเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาสำคัญในเรื่องต่างๆ และขอให้สามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด สำหรับอำเภอให้แจ้งหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรรวัฒน์ เกตุยงเกลา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร./โทรสาร ๐-๗๕๓๑-๖๔๗๘